
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1153  —  776. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um bið eftir endurhæfingu.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

Hversu margir bíða nú eftir endurhæfingu á heilbrigðisstofnunum, flokkað eftir stofnun-
um? Hve lengi hafa þeir sjúklingar beðið sem beðið hafa lengst og hversu löng er biðin nú?

Skriflegt svar óskast.


